



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
เรื่อง สถานที่สำหรับการปราศรัยของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่งครบวาระ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ(๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) นั้น

เพื่อให้การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเท่าเทียมกัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จึงกำหนดสถานที่สำหรับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ใช้ในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่านใด ต้องการใช้สถานที่ดังกล่าว ในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง หรือการนำเสนอนโยบายต่างๆ สามารถยื่นแบบคำขอใช้สถานที่กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิ์ขออนุญาตใช้สถานที่ปราศรัยเลือกตั้ง จะต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒. ยื่นคำร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ณ งานธุรการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ต้องยื่นล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้สถานที่ไม่น้อยกว่า ๓ วัน หรืออย่างช้าไม่น้อยกว่า ๑ วัน (กรณีอาคารสถานที่ไม่ติดการใช้นานอื่นๆ)
๓. ผู้ยื่นคำขออนุญาตใช้สถานที่ จะต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเวทีในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งมาเอง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จะอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งให้เท่านั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุพิศ สมยาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

แบบคำร้องขอใช้สถานที่
ปราศรัยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรื่อง ขออนุญาตใช้สถานที่อาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เพื่อปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ข้าพเจ้า ชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
..... มีความประสงค์ขอใช้สถานที่อาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ใน วันที่ เดือน พ.ศ. ตั้งแต่เวลา น. ถึง เวลา น.

ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ยินดีจะปฏิบัติตามระเบียบการใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง สถานที่สำหรับการปราศรัยของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

()

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

อนุญาต วันที่ เดือน พ.ศ.
ตั้งแต่เวลา น. ถึง เวลา น.

ไม่อนุญาต เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นายสุพิศ สมยาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม